

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑)

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	<p>๑. การปกครองบังคับบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยต้องทำหน้าที่และมีจิตวิญญาณของนักปกครอง โดยบริบทของการปกครองอยู่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transitional Period) เหมือนกับอารยประเทศ เช่น การเข้าสู่อำนาจในการบริหารจัดการพื้นที่ การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทสูงมาก เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยจะไปถึงจุดนั้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของสังคมไทย</p> <p>๒. รัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงสร้างการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ทั้งราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค สำหรับราชการส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในทิศทางการขยายตัว (กระจายอำนาจ)</p> <p>๓. รัฐบาลมีความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และข้าราชการส่วนกลางที่ไปปฏิบัติหน้าที่ส่วนภูมิภาค โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอมิบทบาทสำคัญในการเป็นผู้จัดการเชิงพื้นที่ (Area Manager)</p> <p>๔. กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมา</p> <p>๔.๑ การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) จากความต้องการของพื้นที่ ตั้งแต่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค</p> <p>๔.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ เพื่อการพัฒนากระบวนการให้เป็นที่ไปตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นการกระตุ้น แนะนำการทำงาน และการติดตามการบริหาร/สั่งการ/กำกับดูแล รวมทั้งให้ท้องที่/ท้องถิ่นสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ</p> <p>๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๕. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ครบถ้วน ประกอบด้วย</p> <p>๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ รวมทั้งรักษาพฤติกรรมในการดำรงตำแหน่งให้เหมาะสม</p> <p>๕.๒ ปกครอง บังคับบัญชา กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการและใช้กลไกการเป็นประธานกรรมการในรูปแบบคณะกรรมการต่าง ๆ</p>	ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕.๓ ปกครอง บังคับบัญชา นายอำเภอ ผู้ปกครองท้องที่ และกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายและหน่วยงานในพื้นที่</p> <p>ทั้งนี้ ตัวอย่างปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของฝ่ายปกครอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของระบบราชการหรือสถาบันฝ่ายปกครอง เช่น การอนุญาตให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ การอนุญาตให้ดูดทราย การพิจารณาออกใบอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน การออกใบอนุญาต/การต่อใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรม การจดทะเบียนสมรสโดยมิชอบ เป็นต้น</p> <p>๖. การให้ความสำคัญกับงานสถาบันของชาติในพื้นที่ และรวมพลังของประชาชนในการดำเนินการร่วมกัน เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ งานพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่ เป็นต้น</p> <p>๗. การบริหารจัดการขยะ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปใกล้ชิดเรื่องขยะให้มากขึ้น โดยใช้อำนาจในการกำกับ แนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ และตามตำแหน่งประธานกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ดังนี้</p> <p>๗.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับท้องถื่นให้ดำเนินการลดขยะในพื้นที่ให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ตามหลัก ๓R เป็นลำดับแรก เนื่องจากในพื้นที่ต่างจังหวัดมีขยะในปริมาณน้อยจึงสามารถดำเนินการได้ทันที ต่างจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ชุมชนเมืองซึ่งมีขยะในปริมาณมาก รวมทั้งให้สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอเผยแพร่</p> <p>๗.๒ ให้ผู้สร้างขยะมีการแยกขยะ โดยสร้างการรับรู้ให้กับผู้ทำให้เกิดขยะ ได้แก่ ประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ต้องมีการแยกขยะโดยขณะนี้ มี ๒ แนวทาง คือ แนวทางที่ ๑ การแยกขยะโดยใช้ถังขยะจำแนกประเภทตามสีถัง และแนวทางที่ ๒ การใช้ถุงพลาสติกดำติดสติ๊กเกอร์ตามประเภทขยะ ขณะนี้มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะเลือกใช้แนวทางที่ ๒ สำหรับการแยกขยะในที่สาธารณะมีแนวโน้มจะเลือกใช้แนวทางที่ ๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรอแนวทางที่ชัดเจนก่อน</p> <p>๗.๓ การขนขยะ ไปสถานที่กำจัด ท้องถื่นจะเป็นผู้ออกกฎระเบียบเพื่อกำหนดแนวทาง โดยกำหนดเกณฑ์ปริมาณขยะที่เหมาะสมและต้นทุนในการขนขยะ</p> <p>๗.๔ การเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ตามกฎหมายเดิม (กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๔๕) กำหนดให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกิน ๔๐ บาทต่อเดือน และต่อมาเพิ่มเป็น ๖๐ บาทต่อเดือน ซึ่งค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะของท้องถื่น ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ... โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ ๖๐ - ๑๐๒ บาทต่อเดือน ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามที่เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยไปสร้าง</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>สธ./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ความเข้าใจกับประชาชนก่อนประกาศใช้</p> <p>๗.๕ การกำจัดขยะ โดยแนวทางที่เหมาะสมที่สุด คือ การผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) หรือรูปแบบเอกชนจัดสร้างและบริหารจัดการแล้วจึงโอนถ่ายให้แก่ภาครัฐเมื่อเสร็จสิ้นสัญญา (Build, Operate, and Transfer : BOT) ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เกี่ยวกับปริมาณไฟฟ้าจากขยะที่สามารถดำเนินการได้และพื้นที่ที่สามารถรับไฟฟ้าจากขยะได้ ซึ่งเมื่อข้อมูลดังกล่าวมีความชัดเจน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสามารถไปชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการได้ รวมทั้งพาไปศึกษาดูงานในพื้นที่ตัวอย่าง อาทิ โรงไฟฟ้าขยะที่ตำบลแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีเครื่องสับขยะเพื่อแยกเศษอาหารออกมาก่อนนำไปเผาทำให้ได้รับพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ สำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณขยะไม่เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าจะใช้วิธีการฝังกลบซึ่งจะดำเนินการเฉพาะขยะที่ย่อยสลายได้</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้จัด Kick Off การดำเนินการบริหารจัดการขยะอีกครั้ง</p> <p>๘. การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการโอนย้ายองค์การบริหารน้ำเสีย (อจน.) มาอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียของ อจน. คือ ให้รัฐบาลลงทุนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียให้ในเบื้องต้นส่วนหนึ่ง จากนั้น อจน. จะบริหารจัดการและนำผลกำไรที่ได้รับไปลงทุนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียส่วนที่เหลือต่อไป</p>	สธ./ทุกจังหวัด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	<p>๑. จากการลงพื้นที่ตรวจราชการ พบจังหวัดที่แจ้งปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ ลำปาง (๑๓ อำเภอ) นครราชสีมา (๓๒ อำเภอ) อุบลราชธานี (๒๕ อำเภอ) และยโสธร (๙ อำเภอ) ขณะนี้ไม่พบปัญหาแล้ว</p> <p>๒. ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาว่าจะมีแนวทางการรักษา “สถาบันกระทรวงมหาดไทย” “สถาบันผู้ว่าราชการจังหวัด” และ “สถาบันนายอำเภอ” ตามข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไว้ได้อย่างไรให้ดีที่สุด</p>	จังหวัดเป้าหมาย ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)	<p>๑. การเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>ฝากให้กรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และทุกจังหวัดเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยในส่วนภูมิภาคให้จัดกิจกรรมไปพร้อมกับส่วนกลางตามรูปแบบที่กำหนด</p>	สนพ.สป./กก.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. การรายงานข้อมูล</p> <p>๒.๑ หากมีปัญหา/ประเด็นเร่งด่วนให้รายงานกระทรวงมหาดไทย/ ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยตรงก่อนที่จะเป็นข่าวเผยแพร่ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการรายงานข้อมูลด้วย</p> <p>๒.๒ กรณีปัญหามวลชนชุมนุมเรียกร้อง ต้องชี้แจงทำความเข้าใจและใช้มาตรการต่าง ๆ แก้ไขปัญหาให้จบในพื้นที่ โดยยับยั้งการเคลื่อนคนเข้ามาให้ดีที่สุด หากเรื่องใดเกินความสามารถของกระทรวงมหาดไทย จะได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเรียนรัฐบาลต่อไป</p> <p>๒.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเป็นจุดรับสัญญาณจากผู้บริหารระดับสูงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือ การใช้เครื่องมือสื่อสารในการสั่งการ</p> <p>๓. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปดูแลด้วยตนเองไม่ให้มีการกระทำที่ไม่โปร่งใส รวมทั้งกำชับอำเภอไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) ทั้งนี้ โครงการฯ จะดำเนินการต่อเนื่อง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการให้มีการประเมินโครงการฯ รวมทั้งจ้างนักศึกษา (ที่ยังไม่จบการศึกษา) และจ้างบัณฑิตในระยะต่อไป เพื่อประมวลข้อมูลไทยนิยม ยั่งยืนทั้งหมด</p> <p>๔. การร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>การร้องเรียนมีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ขอให้ใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาดำเนินการทั้งปัญหาที่ก่อตัวแล้ว และที่กำลังสะสมอยู่</p> <p>๕. เรื่องที่ฝากผู้ว่าราชการจังหวัด กำชับ กำกับ การปฏิบัติ</p> <p>๕.๑ งานทะเบียน อาวุธปืน ที่อนุมัติ อนุญาตโดยปราศจากหลักเหตุผลไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง</p> <p>๕.๒ ทะเบียนโรงแรม ในส่วนที่เป็นประเด็นทางกฎหมายต้องดำเนินการทันที ไม่เช่นนั้นอาจถูกดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕.๓ ทะเบียนสมรส มีการจัดแบบอำพราง/พฤติกรรมอำพราง ให้แจ้งนายทะเบียนดำเนินการให้ชัดเจน</p> <p>๕.๔ การใช้ที่สาธารณประโยชน์ การดูตกราย ต้องมีมาตรการควบคุมตรวจสอบ</p> <p>๕.๕ ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้รอบคอบรัดกุม เน้นหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕.๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จะได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนต่อไป</p>	<p>ศปช.มท./สน.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ ปค./พช./สธ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ศตธ.มท./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ สบจ.สป./สตร.สป. ปค./ทต./สธ./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕.๗ ธงชาติ ขอให้ดูแลธงชาติให้เรียบร้อย รวมทั้งดูแลการจัดวางแทนต่าง ๆ ให้สมพระเกียรติ/เหมาะสม ตลอดจนจัดที่นั่งประธานในพิธีให้เหมาะสม</p> <p>๕.๘ จิตอาสา ให้ระมัดระวังข่าวที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ให้ใส่เครื่องแบบจิตอาสาไปในสถานที่ที่ไม่ควรไปหรือทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การเรียกรับเงิน เป็นต้น ตลอดจนไม่ให้ใส่เครื่องแบบจิตอาสาไปต้อนรับผู้บริหาร</p> <p>๕.๙ หากพบปัญหาค้างเก่าเมื่อไปปฏิบัติหน้าที่ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหา โดยเน้นการพูดคุยแทนการใช้หนังสือ</p> <p>๕.๑๐ การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี และ จ.พิจิตร) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเชิญประชุมหารือในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ต่าง ๆ หมุนเวียนไปทั่วประเทศเพื่อไปรับฟังปัญหา ดังนั้น การเตรียมข้อมูลให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นข้อมูลที่กระชับ เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด และให้นำเสนอผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืนทุกครั้ง สำหรับการออกหนังสือเตรียมการให้กำหนดเป็นการเตรียมการประชุมเชิงยุทธศาสตร์แทนการระบุการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี</p>	
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูรรัตน์เสนีย์)</p>	<p>๑. ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องค้าง โดยเน้นแก้ไขเรื่องที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเป็นความเร่งด่วนลำดับแรก และขอความร่วมมือขับเคลื่อนคำถาม ๔+๖ คำถาม ตลาดประชารัฐ และเรื่องอื่น ๆ ที่ใช้ช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมต่อไป</p> <p>๒. การเตรียมรับมือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ มอบภารกิจติดตามข่าวสารมวลชน การข่าวความมั่นคงมีการพูดถึงบุคคลในพื้นที่ปลุกระดมต่อต้านรัฐบาล ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ความสำคัญกับการดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งต้องตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาการให้ความดีความชอบอย่างรอบคอบ</p> <p>๔. การดำเนินงานเกี่ยวกับช่องทางผ่านแดน ๙๖ ช่องทาง ๒๗ จังหวัด ขณะนี้มีการผลักดันให้เปิด/ยกระดับจุดผ่านแดน ๔ จุด คือ การเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม จ.สระแก้ว การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เป็นจุดผ่านแดนถาวร การยกระดับช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเสา อ.เมืองตราด จ.ตราด และการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งอยู่ระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ</p> <p>๕. ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา จำนวน ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน ขอให้จังหวัดที่มีพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ตรวจสอบข้อมูลผู้พักพิงให้ตรงกับ</p>	<p>ศดธ.มท./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>ศปข.มท./ ทุกจังหวัด</p> <p>ศอ.ปส.มท./ ทุกจังหวัด</p> <p>ตท.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>ตท.สป./ จังหวัดเป้าหมาย</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) และดำเนินการส่งกลับโดยสมัครใจ รวมทั้งมอบข้าราชการระดับสูงในจังหวัดตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงฯ เป็นครั้งคราว</p> <p>๖. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) กระทรวงมหาดไทยได้ส่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมการปกครอง กรมที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (กขป.๕) มีการติดตามประเด็นดังกล่าวด้วย และอาจเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง</p>	<p>สตร.สป./ปค./ทค./ จังหวัดเป้าหมาย</p>
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)</p>	<p>๑. ตลาดประชารัฐ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตลาดดูแลตลาดเอกชนให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑ จะมีสัปดาห์ตลาด ขอให้ใช้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ช่วยระบายสินค้าล้นตลาด โดยให้องค์การตลาดเป็นแม่ข่ายดูแล และมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยช่วยประสานงานกลุ่มจังหวัดในอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัดภาพรวมไตรมาสที่ ๓ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒ ปีนี้เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๒.๐๔ งบรายจ่ายงบลงทุนปีที่แล้ว ช่วงไตรมาสที่ ๓ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๑.๒๔ ปีนี้เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๘.๖๐ ซึ่งเบิกจ่ายได้น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะมีการชี้แจงงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ ๑ ซึ่งต้องตอบคำถามในประเด็นดังกล่าว จึงขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>๓. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ขอขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ความสำคัญ โดยมีจังหวัด/หน่วยงานที่เข้ารอบหมวด ๑ ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ จ.ยะลา จ.ระนอง จ.ศรีสะเกษ จ.หนองคาย และ จ.อำนาจเจริญ หมวด ๒ ด้านการวางแผน ยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ จ.ขอนแก่น หมวด ๓ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน และหมวด ๖ ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ได้แก่ จ.สกลนคร ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเองเมื่อคณะกรรมการลงพื้นที่ไปตรวจ</p> <p>๔. การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ จะมีการตรวจสอบทัศนคติ ความประพฤติ และผลงานย้อนหลัง ๕ ปี ของผู้ที่จะได้รับพระราชทานฯ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ความระมัดระวังในการพิจารณา หากสิ่งใดที่ขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือระเบียบปฏิบัติขอความกรุณาอย่าเสนอมา</p>	<p>สนผ.สป./พช./ สถ./อต./ ทุกจังหวัด</p> <p>สบจ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>กพร.สป./ หน่วยงานและ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>กจ.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กำหนดให้ดำเนินการภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงขออย่าให้มีการโอนเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็น</p> <p>๖. ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ มีประเด็นปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ๔๔ ประเด็น รวมทั้งประเด็นจังหวัดพันธุ์ใหม่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้คำแนะนำ/ความคิดเห็นหากมีเจ้าหน้าที่ไปสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของจังหวัดพันธุ์ใหม่</p> <p>๗. การเชื่อมโยงประสานแผนพัฒนาในพื้นที่ (One Plan) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญ กำกับ ดูแลการจัดทำแผนในทุกระดับให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับพื้นที่ และให้นำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้จัดทำแผนพัฒนาอำเภอและจังหวัด รวมทั้งขอให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกัน</p> <p>๘. ศูนย์บริหารข้อมูลกลาง ใช้โจทย์ข้อมูลที่จะจัดเก็บบนฐานยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป โดยให้กรมตั้งโจทย์ความต้องการข้อมูลที่จะจัดเก็บและใช้ประโยชน์ โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยออกแบบระบบวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจและบริหารงานของผู้บริหาร และให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ของทุกกรมจัดทำข้อมูลการเปลี่ยนแปลง (Transformation) การขับเคลื่อนให้เกิดผลให้ได้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีหน้าที่อบรมให้เพิ่มเติมประเด็นเรื่องสมรรถนะในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐</p>	<p>สบจ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>ป.ย.ป.มท./ ทุกจังหวัด</p> <p>สบจ.สป./ปค./ พช./สธ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ศสส.สป./ กพร.สป./สตร.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)</p>	<p>๑. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค</p> <p>๑.๑ ให้เตรียมการจัดทำแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ผังเมือง (ผังเมืองรวมจังหวัดและผังภาค) เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาค และให้ผังเมืองเป็นเครื่องมือชี้แนะภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัด</p> <p>๑.๒ ในการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะใช้โครงการของส่วนราชการ (Function) เป็นหลัก หากเห็นว่าโครงการใดดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์ร่วมกัน และอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย เช่น โครงการบริหารจัดการน้ำ (น้ำท่วม น้ำแล้ง) งานผังเมือง ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมโยธาธิการและผังเมือง บูรณาการกำหนดแผนงาน/โครงการร่วมกันเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคได้</p> <p>๒. เมืองอัจฉริยะ (Smart City) นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพื้นที่สำคัญ เป้าหมาย ๗ พื้นที่ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ภูเก็ต จ.ขอนแก่น จ.ชลบุรี จ.ระยอง</p>	<p>สบจ.สป./ปภ./ยผ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ยผ./ จังหวัดเป้าหมาย</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>จ.ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร แต่การดำเนินงานมีหลายเงื่อนไข ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) มองว่าเมืองอัจฉริยะต้องเริ่มจากสิ่งแวดล้อมที่ดี ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ</p> <p>๓. การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ผู้เสียชีวิตจากศูนย์เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วง ๗ วันอันตราย พบว่า ร้อยละ ๘๐ เกิดจากรถจักรยานยนต์ ดังนั้นหากมีความเข้มงวดเรื่องรถจักรยานยนต์จะช่วยลดสถิติอุบัติเหตุได้มากขึ้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ปรับปรุงด้านวิศวกรรมจราจร และสร้างจิตสำนึก/สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัย ให้ดูแลสิ่งกีดขวางทางน้ำ การขุดลอกคูคลอง การเตรียมความพร้อมและตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ เช่น บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ เป็นต้น รวมทั้งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p>	<p>ปภ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ ทุกจังหวัด</p>
<p>อธิบดีกรมการปกครอง (ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภิต)</p>	<p>๑. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน</p> <p>๑.๑ งบประมาณในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) และงบประมาณจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้จัดสรรลงไปแล้ว</p> <p>๑.๒ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ</p> <p>๑) กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณลงไปแล้ว สำหรับจังหวัดอำนาจ และ ทีมผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO)</p> <p>๒) การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยติดตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีการให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม (กระทรวงการคลังจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) โดยให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔ เตรียมสำรวจข้อมูลไว้เบื้องต้น โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะได้แจ้งรายละเอียดให้ปฏิบัติต่อไป</p> <p>๓) กรณีสัมภาษณ์ให้ทีมผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) เร่งสัมภาษณ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเป็นรายบุคคลต่อไป สำหรับผู้ที่ไม่พบให้ลงพื้นที่ตามที่ระบุ</p> <p>๒. ทะเบียนอาวุธปืน การขออนุญาตต้องพิจารณาตามกฎหมายให้ครบถ้วนบุคคลที่ขออนุญาตต้องมาแสดงตัว และตรวจสอบสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบโดยขอให้กำกับ กำกับ นายอำเภอในฐานะนายทะเบียนอำเภอ และให้ปลัดจังหวัดช่วยกำกับนายอำเภออีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนจังหวัด</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>อาจให้รายงานรายละเอียดว่าในแต่ละเดือนมีการออกใบอนุญาตไปมากน้อยเพียงใด ทั้งใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (ใบ ป๓) และใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน (ใบ ป๔)</p> <p>๓. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การออกใบอนุญาตเป็นขั้นตอนสุดท้ายจากขั้นตอนอื่น ๆ เช่น ที่ดิน ผังเมือง อาคาร สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การตรวจสอบต้องพิจารณาว่าขั้นตอนก่อนหน้านั้นถูกต้องหรือไม่ ขอให้ตรวจสอบเอกสารเดิมหากมีการขอต่อใบอนุญาต</p> <p>๔. งานวินัยปกครอง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามที่ทำการปกครองจังหวัด ซึ่งมีเรื่องวินัยค้างอยู่จำนวนมาก และกำชับนายอำเภอให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>
<p>อธิบดีกรมที่ดิน (นายประทีป กิริติเรขา)</p>	<p>๑. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ได้จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (จัดคนเข้าไปอยู่) รวม ๒๐๓ พื้นที่ ใน ๖๓ จังหวัด อีก ๗ จังหวัดเป็นจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ ขณะนี้จัดไปแล้ว ๔๕,๖๕๐ ครัวเรือน ใน ๕๗,๒๐๐ แปลง เนื้อที่ ๓๒๐,๐๐๐ ไร่ และมีเป้าหมายดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการมีเลขานุการระดับจังหวัด ๔ คน ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และที่ดินจังหวัด ขอให้จังหวัดเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้เสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการให้ทราบด้วย</p> <p>๒. ศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน มีเรื่องร้องเรียนมายังศูนย์ฯ ๕๔,๙๘๐ เรื่อง ซึ่งกรมที่ดินมี Call Center ๒๔ ชั่วโมง และมีการแก้ไขปัญหาทันที หากปัญหาใดไม่สามารถแก้ได้ทันทีจะมีการดำเนินการภายใน ๓ วัน สำหรับเรื่องที่ยังค้างจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตาม หากปัญหาใดไม่สามารถดำเนินการได้ให้ส่งเรื่องมายังส่วนกลาง กรณี P-Move เรื่องที่ดิน มี ๑๕ จังหวัด ๔๒ เรื่อง ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงานระดับจังหวัดในจังหวัดที่มีปัญหา P-Move ซึ่งกรมที่ดินได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยดำเนินการแล้ว ๑๐ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๒ เรื่อง</p> <p>๓. ที่สาธารณประโยชน์ เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตามแต่ละเรื่อง อาทิ การดูตรวจราย จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน (เป็นแม่น้ำภายในประเทศถ้าเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน) ภายใต้ ๓ หลักการ ได้แก่ ๑) ชาวบ้านต้องเห็นด้วย ๒) สภาท้องถิ่นไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ ๓) ส่วนราชการ เห็นด้วย หากมีปัญหาหรือมีข้อติดขัดให้ติดต่อมายังกรมที่ดิน</p>	<p>ทต./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>ทต./ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>อธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p>	<p>๑. การแก้ไขปัญหาขยะ เน้นขยะครัวเรือน ถึงขยะอินทรีย์หรือถึงขยะเปียก โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป้าหมายในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดำเนินการต่อเดือนร้อยละ ๑๕ ของครัวเรือน และเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๑ ดำเนินการต่อเดือนร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือน เป็นโครงการที่มีการให้รางวัลเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก ส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเก็บมือถือเก่าที่ใช้งานแล้วซึ่งอยู่ในความครอบครองของประชาชนทั้งประเทศ ๒๐๐ ล้านเครื่อง ซึ่งไม่สามารถทำลายหรือกำจัดเองได้ ต้องนำเข้าโรงงานเพื่อกำจัด ทั้งนี้ หากจัดเก็บได้ ๓ ล้านเครื่อง ทางโครงการจะบริจาคเงินซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์มูลค่า ๑๐ ล้านบาท และทางสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์สนับสนุนหนังสือเพิ่มมูลค่า ๑๐ ล้านบาท เพื่อส่งมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ</p> <p>๒. การจัดหาพื้นที่สาธารณะปลูกต้นไม้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาพื้นที่สาธารณะปลูกไม้ยืนต้น เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยไม่กำหนดพื้นที่</p> <p>๓. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจเยี่ยม ตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงให้มีคุณภาพ มีความสะอาด ก้าวสู่ตลาดสีเขียว</p> <p>๔. เงินสงเคราะห์เด็กและผู้สูงอายุ ขอให้ตรวจสอบจำนวนเด็กและผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์ให้ถูกต้อง</p> <p>๕. การช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน และมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่นำเนื้องานท้องถิ่นไปอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนด้วย</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p>
<p>อธิบดีกรมการพัฒนา ชุมชน (นายอภิชาติ โตติลกเวชช์)</p>	<p>๑. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี</p> <p>๑.๑ ไทยนิยม ยั่งยืน สู่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี</p> <p>รายได้ของ OTOP จะเห็นได้ว่า มีอยู่ ๓ ช่วง คือ OTOP แบบดั้งเดิม (พออยู่ พอกิน) OTOP ปัจจุบัน (กินดี อยู่ดี) และอนาคต OTOP นวัตวิถี (มีงมี ศรีสุข) ซึ่งรัฐบาลเดิมดำเนินการ OTOP มา ๑๒ ปี รายได้อยู่ที่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะที่รัฐบาลปัจจุบัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พัฒนาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๒๒.๖๐ รายได้ อยู่ที่ ๑๕๓,๕๑๐ ล้านบาท ในส่วนของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ ๒๐ รายได้ ๑๘๔,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ผ่านมาแล้ว ๘ เดือน เติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๔</p> <p>๑.๒ ปัญหาของการพัฒนา OTOP แบบเดิม (การขายสินค้าออกจากชุมชน) ได้แก่</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๑) การผลักดันสินค้าโดยรัฐ ซึ่งไม่มีความต้องการแล้วเนื่องจากชาวบ้านไม่ได้ช่วยตนเอง</p> <p>๒) รายได้ส่วนใหญ่ ๑.๕ แสนล้านบาท อยู่ในกลุ่ม OTOP เพียงร้อยละ ๑๗ อีกร้อยละ ๘๓ ยังไม่ได้รับการพัฒนา</p> <p>๓) ช่องทางการตลาด มีการนำชาวบ้านออกจำหน่ายนอกหมู่บ้าน เป็น Event ซึ่ง ๑ ปี จำหน่ายจริงไม่เกิน ๓ เดือน</p> <p>๔) การค้าขายแข่งขันในระบบยาก เนื่องจากชาวบ้านขาดความรู้การบริหารจัดการการตลาด</p> <p>๑.๓ OTOP นวัตกรรม (การขายสินค้าอยู่ในชุมชน) คือ</p> <p>๑) เป็นไปตามความต้องการของชุมชน ต้องเรียนรู้ ลูกขึ้นสู่พึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง ไม่ต้องรอรัฐช่วยตลอด (ชุมชนเข้มแข็ง)</p> <p>๒) เตรียมคนซื้อ (นักท่องเที่ยว) และคนขาย (ชาวบ้าน) โดยมีผู้ซื้อใหม่คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ๓๕ ล้านคน/ปี นักท่องเที่ยวไทย ๖๐ ล้านคน/ครั้ง/ปี โดยรัฐบาลส่งเสริมให้มีเมืองหลัก เมืองรอง และขณะนี้กำลังดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็ก จำนวน ๓,๒๐๐ แห่ง</p> <p>๓) มีผู้ประกอบการใหม่ในแต่ละหมู่บ้านเป็น ๑,๑๕๓,๙๑๘ คน</p> <p>๑.๔ ส่วนกลางจะสนับสนุนช่วยจังหวัดอย่างไร</p> <p>๑) สร้างความเข้าใจ/เตรียมทีมขับเคลื่อน ขณะนี้อนุมัติงบประมาณลงไปยังจังหวัดแล้ว ๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามที่พัฒนาการจังหวัด</p> <p>๒) เนื้อหาส่วนอื่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาจากเอกสารที่กรมการพัฒนาชุมชนแจกให้ ขอให้ศึกษาด้วยตนเองเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องกำกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่จะถูกประเมินโดยรัฐบาล และเป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเรื่องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้</p>	
<p>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ)</p>	<p>๑. อาคารประเภทโรงแรม กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกกฎกระทรวงลักษณะอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงแรมในประเทศประมาณ ๒๐,๐๐๐ แห่ง มีการจดทะเบียนประมาณ ๑๐,๐๐๐ แห่ง อีก ๑๐,๐๐๐ แห่ง ยังจดทะเบียนไม่ได้เนื่องจากลักษณะตัวอาคารไม่เข้าข่ายกับตัวอาคารที่จะจดทะเบียน อาทิ ความกว้างของบันได ทางหนีไฟ ความปลอดภัยทางด้านอาคารไม่ผ่าน กฎกระทรวงที่จะออกมาจะช่วยบรรเทาโดยมีการลดเงื่อนไขลงบ้างแต่ยังคงความปลอดภัยไว้ ซึ่งจะทำให้โรงแรมที่เหลือสามารถจดทะเบียนเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ ๕,๐๐๐ แห่ง และอีก ๕,๐๐๐ แห่ง ยังติดในเรื่องกฎกระทรวงผังเมืองรวม โดยนายกรัฐมนตรียุติแล้ว และจะออกมาตรา ๔๔ ยกเว้นกฎกระทรวงผังเมืองรวม ไม่ให้บังคับกับอาคารที่จะมาดำเนินการขออนุญาตเป็นโรงแรม ซึ่งที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบให้ออกมาตรา ๔๔ โดยคาดการณ์ว่าโรงแรมที่เหลืออีก ๕,๐๐๐ แห่ง</p>	<p>ยผ./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>จะสามารถดำเนินการได้เพิ่มขึ้นอีก ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ แห่ง นอกจากนั้นอยู่ในส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำเรียนข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยโรงแรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง ๆ หรือส่วนที่เหลืออยู่นั้นอาจให้ดำเนินการไปอีกสักกระยะหนึ่งแล้วให้ปิดกิจการ</p> <p>๒. การกำจัดผักตบชวา สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มีการติดตามและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำแอปพลิเคชันสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะติดตามดูแลแหล่งน้ำในแต่ละจังหวัด การดำเนินการในแต่ละครั้งจะมีภาพถ่ายประกอบการรายงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่นและท้องถิ่นช่วยกันกำจัดผักตบชวาที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เหลือน้อยที่สุด</p>	ยพ./ทุกจังหวัด
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายชยพล ธิติศักดิ์)	<p>การดำเนินงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ ประจำจังหวัด มีนายอำเภอเป็นกรรมการ มีปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ มีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยงบประมาณอยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๓๐๐,๐๐๐ บาท และอยู่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๒๐๐,๐๐๐ บาท มูลนิธิฯ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ราษฎร เช่น อัครศรัย เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการทุกครั้งให้มีจิตอาสาแต่งกายและนำป้ายไปด้วยทุกครั้ง รวมทั้งนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์</p>	ปภ./ทุกจังหวัด
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายชัยยงค์ พัวพงศกร)	<p>การนำสายไฟฟ้าลงดินในพื้นที่รับผิดชอบ (กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ และ จ.นนทบุรี) ดำเนินการตามแผนการ ปี ๒๕๖๔ จะแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนที่เป็นปัญหา คือ สายสื่อสารขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยประชาสัมพันธ์ว่าการไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถดำเนินการกับสายสื่อสารได้ ทำได้เพียงจัดระเบียบเท่านั้น</p>	กฟน./จังหวัดเป้าหมาย
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แทน) (นางนิรมาน เจนจรัสสกุล ผู้เชี่ยวชาญระดับ ๑๓)	<p>สืบเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงวาทภัย พายุฤดูร้อน และพายุฤดูฝน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เร่งดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดมีปัญหาขอให้แจ้งการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลาง</p>	กฟผ./จังหวัดเป้าหมาย
ผู้ว่าการการประปานครหลวง (นายปริญญา ยมะสมิต)	<p>๑. การขยายเขตการให้บริการพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ และ จ.นนทบุรี หากมีความต้องการขยายเขตให้แจ้งการประปานครหลวง โดยยินดีที่จะตอบสนองการขยายพื้นที่ที่เป็นชุมชนสร้างใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา มีโครงการในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร บางส่วนที่เป็นหมู่บ้านมั่นคงได้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการให้ เช่น การวางท่อ เป็นต้น</p>	กปน./จังหวัดเป้าหมาย

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ตลาดประชารัฐ การประสานครหลวงมีการจัดตลาดประชารัฐทุกสิ้นเดือน ซึ่งยินดีให้เป็นทีระบายสินค้าเกษตร</p> <p>๓. แผนการปรับปรุงท่อในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประมาณ ๓,๐๐๐ กิโลเมตร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ และ จ.นนทบุรี ได้มีการนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว โดยขอความร่วมมือในการดำเนินการปรับปรุงท่อ</p>	<p>กปน.</p> <p>กปน./ จังหวัดเป้าหมาย</p>
<p>รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (นายสมชาย มนต์ปรีนนท์)</p>	<p>๑. โครงการให้บริการวิชาการประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงน้ำสะอาดตามนโยบายรัฐบาล ให้บริการ ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑) ให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้บริการแก้ปัญหาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ประปาท้องถิ่นต่าง ๆ ในพื้นที่ ๒) การตรวจสอบคุณภาพน้ำ เช่น น้ำดิบ น้ำประปา เป็นต้น โดยใช้ห้องปฏิบัติการของการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้มาตรฐาน ISO ๑๐๒๕ จำนวน ๓๑ แห่งทั่วประเทศ ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย</p> <p>๒. โครงการการประปาส่วนภูมิภาค มีความจำเป็นต้องใช้แหล่งน้ำและที่ดินสาธารณะเพื่อดำเนินการ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินและแหล่งน้ำต่าง ๆ</p> <p>๓. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการปี พ.ศ. ๒๕๔๐ การประปาส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อขอความร่วมมือดำเนินการดังกล่าว</p>	<p>กปน./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>กปน./ จังหวัดเป้าหมาย</p>
<p>ผู้อำนวยการองค์การตลาด (นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร)</p>	<p>๑. การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร อยู่ระหว่างประสานตลาดเครือข่ายซึ่งห้างสรรพสินค้าโลตัสไม่สามารถช่วยระบายได้เนื่องจากปัญหาคุณภาพสินค้าในส่วนของห้างสรรพสินค้าแม็คโครอยู่ระหว่างการประสานงาน สำหรับการนำสินค้าเกษตรเข้าไปในเรือ่นจำเป็นต้องรอการสั่งการจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เนื่องจากกรมราชทัณฑ์มีเงินค้างอยู่ ๑๖ เดือน จึงส่งผลกระทบต่อที่จะส่งอาหารเข้าไปในเรือ่นจำ</p> <p>๒. โครงการโกกรีน (Go Green) ดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SMEs และจังหวัด โดยขอความร่วมมือกับจังหวัดในการดำเนินการที่ตลาดเทศบาล</p>	<p>อต./ทุกจังหวัด</p> <p>อต./สจ./ทุกจังหวัด</p>